

Ngày 26 Tháng 4, 2023

Kính Gởi Phụ Huynh Và Người Giám Hộ Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Chúng tôi viết thư này để thông báo với bạn rằng **từ ngày 15 đến 26 tháng 5 năm 2023, học sinh từ lớp 8-12 sẽ tham gia Kỳ Thi Keystone.**

Kỳ Thi Keystone cung cấp thông tin quan trọng về tiến độ học tập của (các) con của bạn và cũng là một quy định tốt nghiệp trung học phổ thông ở Pennsylvania. Điểm của từng học sinh từ kỳ thi này sẽ giúp cho giáo viên xác định những điểm mạnh và lĩnh vực cần phát triển của học sinh để hỗ trợ việc học tập của các em. Điểm của Kỳ Thi Keystone cũng cung cấp thông tin cho các trường học và Sở Giáo Dục để hỗ trợ việc cải thiện và lập kế hoạch cho giáo trình và giảng dạy.

Kỳ Thi Keystone về môn Đại Số, Sinh Vật và Văn Học là do tiểu bang quy định. Học sinh thường làm (các) bài thi vào mùa xuân khi các em sắp hoàn tất (các) khóa học Đại Số 1, Anh Văn 2 và/hoặc Sinh Vật. Mỗi trường dự kiến có 95% học sinh làm bài thi các môn Đại Số, Sinh Vật và Văn Học. Nếu các trường có tỷ lệ tham gia dưới 95% thì điểm thành tích của trường đó đối với tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong thời gian thi, điều rất quan trọng là học sinh phải đi học hàng ngày và vẫn đăng ký học tại trường hiện tại. Vì lý do này, những quy định hành chính về việc chuyển trường sẽ được hoãn lại cho đến khi kết thúc thời gian thi, với rất ít trường hợp ngoại lệ.

Những tài liệu được liên kết bên dưới cung cấp thông tin quan trọng về việc thực hiện Kỳ Thi Keystone sắp tới. Vui lòng đọc cẩn thận. Bạn cũng sẽ nhận được bản sao của những tài liệu này từ trường học của con bạn, và chúng có thể được tìm thấy trên [Trang Web Keystone](#) của chúng tôi.

- [Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Về Kỳ Thi Keystone](#): Khái quát về Kỳ Thi Keystone với những liên kết đến các nguồn thông tin dành cho phụ huynh của Sở Giáo Dục.
- [Giải Đáp Thắc Mắc](#): Tờ thông tin từ Bộ Giáo Dục Pennsylvania cung cấp câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp.
- [Các Tính Năng Và Biện Pháp Thích Nghi Trong Kỳ Thi Keystone](#): Giải thích về các tính năng và biện pháp thích nghi của kỳ thi bao gồm liên kết Hướng Dẫn Biện Pháp Thích Nghi.
- [Nội Quy Cho Thí Sinh](#): Những điều học sinh nên và không nên làm trong quá trình thi.
- [Thư Gởi Phụ Huynh Về Vấn Đề Thiết Bị Điện Tử](#): Thư gửi các gia đình trình bày chi tiết chính sách của Bộ Giáo Dục Pennsylvania và hậu quả của việc sử dụng điện thoại di động cùng như các thiết bị điện tử khác trong quá trình thi.

Nếu bạn có thắc mắc chung về các kỳ thi của Sở Giáo Dục, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Đánh Giá, Nghiên Cứu và Trách Nhiệm qua [qua trang web của chúng tôi](#). Nếu bạn có thắc mắc về những quy định tốt nghiệp của Sở Giáo Dục, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Dự Bị Đại Học và Ngành Nghề bằng cách gửi email tới [gradreg@philasd.org](mailto:gradreg@philasd.org) hoặc truy cập [trang web của văn phòng](#).

Trân Trọng,

Tiến Sĩ Tonya Wolford

Trưởng Phòng – Đánh Giá, Nghiên Cứu và Trách Nhiệm